



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
29 มกราคม 2564



ประเด็นข่าว

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, มติชน, ผจก., กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, ประชาชาติ, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, infoquest, acnews, ChiangmaiNews, hoonsmart, TNN, kaohoon, INN, nationtv, thebangkokinsight, efinancethai, 77 kaoded, thaipbs, businesstoday, sondhitalk)

-โฆษก ศบค. รายงานสถานการณ์วันที่ 28 ม.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 756 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 746 ราย มาจากต่างประเทศ 10 ราย ติดเชื้อสะสม 16,221 ราย หายป่วยสะสม 11,287 ราย ยังรักษาอยู่รพ. 4,858 ราย เสียชีวิตคงที่ 76 ราย

-กรมควบคุมโรค รายงาน 10 จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด ได้แก่ 1.สมุทรสาคร รายใหม่ 733 ราย รวม 7,919 ราย 2.กทม. รายใหม่ 8 ราย รวม 735 ราย 3.ชลบุรี ไม่มีรายใหม่ (7 วันติด) รวม 648 ราย 4.ระยอง ไม่มีรายใหม่ รวม 577 ราย 5.สมุทรปราการ รายใหม่ 3 ราย รวม 341 ราย 6.จันทบุรี ไม่มีรายใหม่ รวม 221 ราย 7.นนทบุรี รายใหม่ 1 ราย รวม 161 ราย 8.อ่างทอง ไม่มีรายใหม่ รวม 112 ราย 9.ปทุมธานี ไม่มีรายใหม่ รวม 86 ราย และ 10.นครปฐม ไม่มีรายใหม่ (20 วันติด) รวม 77 ราย

-**จ.นครปฐม จ.ตราด** ในช่วง 7 วัน ไม่มีการรายงานติดเชื้อ ปรับจากสีแดงเป็นสีเหลืองแล้ว

-**จ.นครพนม จ.ประจวบฯ จ.ลพบุรี** ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ขอประชาชนยกการ์ดสูงต่อเนื่อง

-**จ.ระยอง** ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ แต่ยังไม่ปลดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องรอผลประชุม ศบค.ชุดใหญ่

### มาตรการของ สธ.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กท.ธุรกิจ, thailandplus

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เผยว่า สธ. ร่วมประชุม คกก.บริหารองค์การอนามัยโลก ครั้งที่ 148 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ผลักดันให้เกิดการดูแลสุขภาพจิตในระยะยาวจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระจายบริการจิตเวชสู่ชุมชน ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตรับมือภาวะถูกฉ้อโกงและลดการตีตรา

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, nationtv, js100

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำวิธีล้างผักและผลไม้ให้สะอาด ป้องกันสารเคมีตกค้างหรือการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคและละอองฝอยน้ำมูก น้ำลาย ของผู้ที่สัมผัสมาก่อนที่อาจติดเชื้อโควิด 19 โดยไม่รู้ตัว วิธีที่ 1 ล้างด้วยน้ำไหล โดยแช่ในน้ำ 15 นาที จากนั้นเปิดน้ำไหลผ่านและคลี่ใบผักไปมานานาน 2 นาที เหมาะสำหรับการล้างผักจำนวนน้อย วิธีที่ 2 แช่ในน้ำผสมน้ำส้มสายชู 5% ในอัตราส่วนน้ำส้มสายชู 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 4 ลิตร นาน 15 นาที จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาด และวิธีที่ 3 ใช้โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (เบกกิ้งโซดา) ครึ่งช้อนโต๊ะผสมน้ำ 10 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 15 นาที จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาด นอกจากนี้ ควรการเลือกซื้อวัตถุดิบ ผักและผลไม้ จากแหล่งที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานราชการ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยโควิดรักษาอยู่เกือบ 5 พันราย มีทีมแพทย์พยาบาลเพียงพอ และส่งคนไข้ที่อาการไม่หนักไปรักษาต่อรพ.อื่นๆ

-พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย การทำงานหนักของแพทย์พยาบาลดูแลผู้ป่วยโควิดที่รักษาตัวในห้องไอซียู ส่งผลกระทบต่อทำให้เกิด “ภาวะอ่อนล้าและเหนื่อยสะสม” กรมฯ ได้ติดตามเฝ้าระวังสภาวะด้านอารมณ์ จิตใจ โดยเปิดบริการ “สายด่วนฮีโร่” ให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขโทรมาพูดคุยปรึกษาโดยเฉพาะ และมีการติดตามประเมินสภาวะทางด้านจิตใจในการทำงาน หากพยาบาลรู้สึกไม่ไหวต้องให้หยุดพักผ่อนเสมือนถูกกักตัวไปโดยปริยาย เพื่อความปลอดภัยในสถานที่ที่จัดบริการไว้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus

-กรมการแพทย์แผนไทยฯ ต่อยอดการศึกษาวิจัยการใช้ฟ้าทะลายโจรร่วมรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ระยะที่ 2 เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลผู้ป่วย เผยงานวิจัยที่ผ่านมาพบผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการดีขึ้น

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, สยามกีฬา, กท.ธุรกิจ, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, INN, thebangkokinsight, acnews, isaranews, thaigov)

-นพ.เฉวตสรร นามวาท รก.ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อที่พบในวันนี้ส่วนใหญ่มาจากมาตรการคัดกรองเชิงรุก และอยู่ใน จ.สมุทรสาคร ซึ่งต้องปูพรมคัดกรองเชิงลึกต่อเนื่อง จังหวัดส่วนใหญ่ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ แต่ต้องมีมาตรการเฝ้าระวังต่อเนื่อง ส่วนกทม.ควบคุมการระบาดได้ดีแต่ต้องติดตามผู้ป่วยบางกลุ่มก่อน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด

-นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมความพร้อมและชมการปฏิบัติตามแผนแม่บทยกระดับมาตรการเข้มข้น

สูงสุด “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สร้างความมั่นใจช่วงสถานการณ์โควิด 19 พร้อมมรณครีให้คนไทยทุกคนร่วมกันรักษาวินัยดูแลตัวเองอย่างดี

**มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ผจก., กรมประชาสัมพันธ์, ข่าวสด, INN, thaipbs, thebangkokinsight)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม โพสต์เฟซบุ๊กระบุ มีการประชุม ศบค.ชุดเล็กก่อนประชุมชุดใหญ่วันถัดไป มีประเด็นสำคัญคือพิจารณาการผ่อนคลายมาตรการโควิด 19 เช่น การปรับพื้นที่ประกาศใช้มาตรการควบคุม และการผ่อนคลายกิจการหรือกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละระดับพื้นที่ ซึ่งจำเป็นต้องพิจารณาร่วมกันอย่างรอบคอบในทุกมิติ

-อาการผู้ว่า สมุทรสาคร หลังเจาะคอยังใช้เครื่องช่วยหายใจ ให้ยาเท่าเดิมทั้งยาลดการอักเสบ ยาลดการสร้างพังผืด จากการเอกซเรย์ปอด ภาพรวมอาการดีขึ้น ผลเลือดบ่งชี้การทำงานของปอดใกล้เคียงเดิม ภายใน 1-2 วันเตรียมประเมินเพื่อย้ายออกจากห้องความดันลบไปรักษาที่ห้องไอซียูระบบทางเดินหายใจโดยเฉพะ

-รองผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 5 ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดสุทธิวาตรวราราม (วัดช่องลม) รองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ได้ 230 เตียง

-โฆษก ก.คลัง ยืนยันว่า การเปิดให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ในวันที่ 29 ม.ค. ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ระบบจะไม่ล่มและสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ทันทีหากลงข้อมูลไม่ถูกต้อง

-ผบ.ทบ. ยืนยัน กองทัพบกนรฐบาลแก้ปัญหาโควิดเต็มที่ ล่าสุดจัดเตียงไว้รองรับมากกว่า 5,000 เตียง

-หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ลงพื้นที่ ร.ร.วัดสุทธาวาส จ.ปทุมธานี ทำความสะอาด ล้างสิ่งปนเปื้อน จัดเชื้อโควิด 19

-หน่วยงาน จ.ยะลา ลงพื้นที่ตรวจแคมป์แรงงานต่างด้าว กำชับมาตรการป้องกัน COVID-19

-จ.ขอนแก่น พร้อมส่งบุคลากรทางการแพทย์ช่วยรพ.สนามสมุทรสาคร ชุดแรกเดินทาง 8 ก.พ.

-อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ประกาศปิดตั้งแต่ 27 ม.ค.-11 ก.พ. รวม 16 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อรายที่ 630-639 มีประวัติเคยเข้าพักกางเต็นท์ในอุทยานฯ ระหว่าง 13-15 ม.ค.

**ประเด็นที่มีผลกระทบ**

**1.ผู้ป่วยปกปิดข้อมูลโซเชียล**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, บ้านเมือง, thaipbs, TNN, mcot, thebangkokinsight) ทวีตช่อง 9, NBT, ไทยรัฐ

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีผู้ป่วยโควิด 19 ที่เชื่อมโยงกับงานเลี้ยงวันเกิดตีเจมะตุ่มระบุว่าได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่หมดแล้วแต่โซเชียลที่เปิดเผยต่อสาธารณะไม่ตรงกับที่ให้ไว้ ว่า ให้ออกมาชี้แจงว่าเจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลอย่างไร การเปิดเผยคำให้การก็มีความผิด ส่วนการดำเนินคดีกับโรงแรมที่ปล่อยให้จัดปาร์ตี้ แบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ 1.การจัดปาร์ตี้ กทม.จะไปดูว่าจำนวนคนเกินกว่าที่กำหนดหรือไม่ และ 2.ร้านเปิดเกินเวลาหรือไม่ ได้ประสานตำรวจขอกล้องวงจรปิดพิสูจน์ข้อมูลและขอให้ตรวจสอบแล้ว

-นพ.วิชาญ ปาวัน ผอ.สปคม. กล่าวถึงกรณีปาร์ตี้วันเกิดตีเจมะตุ่ม ว่า สปคม.ร่วมสอบสวนโรคโดยเคลียร์ใบสอบสวนโรคเบื้องต้นกับสำนักอนามัย ในรายที่สำนักอนามัยสอบไม่ได้จะแจ้งกลับมาที่ สปคม. เพื่อตรวจสอบข้อมูล ซึ่งบางครั้ง สปคม.ไม่ได้ข้อมูลเช่นกัน โซเชียลครั้งแรกจึงเป็นเช่นนั้น ส่วนที่ผู้ติดเชื้อชี้แจงว่าได้ให้ข้อมูลหมดแล้วแต่โซเชียลออกมาไม่ตรง สิ่งที่ต้องเข้าใจคือ การสอบสวนโรคไม่ใช่ครั้งเดียวจบ ยิ่งเป็นกลุ่มก้อนยิ่งต้องสอบสวนมาก โดยมีเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย ทั้งสำนักอนามัย สปคม. กรมควบคุมโรค สอบถามแล้วนำข้อมูลมารวมกัน เพื่อดูว่าให้ข้อมูลตรงกันหรือเชื่อมต่อกันได้หรือไม่

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, workpointtoday, mcot, thaipbs) ทวีตช่อง 7

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยกรณีผู้ป่วยโควิด 19 ปกปิดข้อมูลโซเชียล ได้ประสานกม.เพื่อขอให้ตรวจสอบและดำเนินการตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เนื่องจากการปกปิดข้อมูลอาจทำให้โรคโควิด 19 แพร่ระบาดออกไปในวงกว้างและทำให้การป้องกันควบคุมโรคล่าช้า ไม่ทันการณ์ได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามกีฬา, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, กรมประชาสัมพันธ์, kapook, thestandard, themetter, js100, nationtv, sanook, mcot, TNN, isaranews, workpointtoday, 77kaoded)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวถึงกรณีตีเจมะตุ่ม ว่า มีการแพร่ระบาดไปแล้ว 24 ราย และอย่างไม่เป็นทางการอีก 2 ราย ยังไม่รวมกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงอีก 113 ราย และเสี่ยงต่ำ 53 ราย ซึ่งกลุ่มเสี่ยงแต่ละคนให้ข้อมูลไม่สอดคล้องกันหรือบางคนปกปิดข้อมูล กรมควบคุมโรคจึงทำหนังสือถึง ผอ.สำนักอนามัย กทม.ว่าพฤติกรรมเหล่านี้เข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.โรคติดต่อฯ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ส่วนสถานที่จัดงานอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนการห้ามจัดกิจกรรม เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค และไม่จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด รวมทั้งบุคคลที่ร่วมงานเสี่ยง อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนการห้ามทำกิจกรรมมั่วสุมในสถานที่แออัด ตามมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ซึ่งจะมีรายงานการดำเนินการความผิดในอีก 1-2 วันนี้

## ประเด็นข่าว

นอกจากนี้ พบว่าเกิดปรากฏการณ์สังคมลงโทษผู้ติดเชื้อ จึงขอให้เป็นเรื่องของกฎหมาย และให้กรณีนี้นำไปสู่การป้องกัน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ประชาชาติ

-โฆษก กทม. ชี้แจงกรณีไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อสับสนและมีการแก้ไขข้อมูลในภายหลัง ว่า กระบวนการจัดทำไทม์ไลน์เริ่มที่รพ.ที่ผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษา โดยแพทย์และพยาบาลจะเป็นผู้ซักประวัติและสถานที่บันทึกลงในแบบสอบสวนโรคผู้ป่วย หลังจากนั้นจะส่งแบบฯ มาที่ กทม.และกรมควบคุมโรค เพื่อรวบรวมข้อมูล และสำนักอนามัยจะติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าตรงตามแบบฯ หรือไม่ ถ้าหากผู้ติดเชื้อไม่ให้ข้อมูล กทม.ก็จำเป็นต้องเขียนตามนั้น ก่อนส่งคณะทำงานตรวจสอบเงื่อนไขด้านกฎหมายและการแพทย์ แล้วจึงเผยแพร่ไทม์ไลน์ กรณีที่มีความคลาดเคลื่อนของไทม์ไลน์ในบางราย ยืนยันว่ายึดข้อมูลตามแบบฯ เป็นหลัก โดย **ผู้ติดเชื้อรายที่ 647** (นักร้อง) ซึ่งมีปัญหาเรื่องไทม์ไลน์ ยึดตามแบบฯ เช่นกัน ส่วนที่ผู้ติดเชื้อระบุภายหลังว่า ระหว่างวันที่ 10-21 ม.ค. 2564 ไม่ได้ออกไปไหน อยู่ระหว่างประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ส่วน**รายที่ 658** (ผู้จัดการประชาสัมพันธ์) ตามแบบฯ ระบุไปโรงแรมบันยันทรี แต่เมื่อสอบสวนโรคเปลี่ยนว่าเพื่อนมาหาที่พักแทน ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนโรค สำหรับ**รายที่ 645** บอกว่าไม่ได้ให้ข้อมูลกับกทม. ซึ่งกทม.ยึดข้อมูลตามแบบฯ ในการระบุไทม์ไลน์เช่นกัน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-ข่าวไอที-คริสต์ พวรรณธรรม นักร้องวงแอกซิส ที่ติดเชื้อโควิด 19 จากกรณีตีเจมะตุม หลังมีปัญหาว่าปกปิดข้อมูล ล่าสุด ได้โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งไทม์ไลน์ตัวเองโดยละเอียด

### 2.เลื่อนฉีดวัคซีนเข็มแรก

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ข่าวสด, บ้านเมือง, ผจก., กท.ธุรกิจ, เดลินิวส์, คมชัดลึก, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแชนนัล, mcot, nationtv, thaipbs, js100, TNN, newtv) ทีวีช่อง 3, 5, 7, 9, NBT, Thaipbs

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมด้วย ประธาน กกก.อำนวยการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด 19 และ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ แถลงผลการประชุม กกก.วัคซีนแห่งชาติ ว่า ที่ประชุมได้หารือการจัดการวัคซีนจากแอสตราเซนเนกา 50,000 โดส ที่สั่งซื้อมาจากอิตาลี โดยขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าวัคซีนจะมาถึงไทยเมื่อไหร่ อาจไม่สามารถเริ่มฉีด 14 ก.พ. ได้เนื่องจากติดปัญหาการขนส่ง แต่คาดว่าจะฉีดถึงไทยภายในเดือน ก.พ.แน่นอน พร้อมกันนี้ได้ปรับเพิ่มหลักเกณฑ์ผู้รับวัคซีนอีกหนึ่งกลุ่ม ได้แก่ คนอ้วน น้ำหนัก 100 กก. เตรียมให้ สสส. เร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการรับวัคซีน เพื่อคลายกังวลเรื่องผลกระทบที่จะได้รับ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-นพ.โสภณ เมฆธน ประธาน กกก.อำนวยการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด 19 เผยว่า ได้พิจารณากลุ่มเป้าหมายแรกที่จะฉีด มีการเพิ่มกลุ่มโรคอ้วน ที่มีดัชนีมวลกาย 35 กก./ตร.ม. เนื่องจากระยะหลังคนที่มีการรุนแรงในต่างประเทศพบในคนอ้วนมากขึ้น และคนอ้วนมีปัญหาระบบทางเดินหายใจอยู่แล้วจึงมีความเสี่ยง

### 3.การผ่อนคลายมาตรการ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามกีฬา, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, กรมประชาสัมพันธ์, kapook, thestandard, themetter, js100, nationtv, sanook, mcot, TNN, isaranews, workpointtoday, 77kaoded)

-ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวว่า ในวันที่ 29 ม.ค. ศบค.ชุดใหญ่จะประชุมเพื่อพิจารณามาตรการผ่อนคลายต่างๆ โดยจะใช้ข้อมูลส่วนหนึ่งจาก สธ. พิจารณาควบคู่ไปกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ โดยมาตรการจาก ศบค.ชุดใหญ่จะเป็นหลักการให้ทุกจังหวัดที่มีกกก.โรคติดต่อจังหวัด รวมถึงเจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆ ออกเป็นมาตรการให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตัวเอง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนการ์ดอย่าตก สถานบริการต้องเข้มมาตรการสูงสุด ร้านค้าอาจจะยังไม่สามารถจัดกิจกรรมที่ทำให้คนมารวมตัวกันจำนวนมาก โปรโมชันตรุษจีนอาจต้องรอไว้ก่อน ส่วนการเปิดโรงเรียนวันที่ 1 ก.พ. หากนักเรียนอาศัยอยู่ใน จ.สมุทรสาคร แต่ต้องเดินทางมาเรียนหนังสือในโรงเรียนที่อยู่เขต กทม.หรือจังหวัดใกล้เคียง ขอให้จังหวัดและอำเภอดูแลเข้มข้น หากเด็กเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจะต้องมีมาตรการ ซึ่งศบค.ย้ำว่าโรงเรียนสามารถกำหนดมาตรการที่หลากหลาย นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่สีเขียวสามารถเดินทางมาเรียนในโรงเรียนได้ แต่ถ้าเด็กอยู่ในพื้นที่สีแดงยังไม่ปลอดภัยที่จะเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนต้องจัดระบบการเรียนออนไลน์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, js100, newtv)

-นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เปิดเผยว่า ภาพรวมโรงเรียนเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนได้ดี สำหรับ 4 จังหวัดเผ่าระวังพิเศษ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ให้สลับวันเรียนและจำกัดนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 25 คน และต้องปฏิบัติตามมาตรการ สธ. อย่างเคร่งครัด แต่หากผู้ปกครองเป็นห่วงและไม่อยากให้ไปโรงเรียน ได้มีคำสั่งให้โรงเรียนจัดการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ส่วน จ.สมุทรสาครที่ยังปิดเรียนไม่มีกำหนด ได้จัดให้มีการวัดและประเมินผลของนักเรียนมอบให้โรงเรียนไปกำหนดมาตรการเอง

### 4.วิจารณ์การบริหารจัดการวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, บ้านเมือง

-นพ.เอกภพ เพ็ญพิเศษ ส.ส.เขต 1 เชียงราย พรรคก้าวไกล โพสต์ความเห็นกรณีการบริหารจัดการวัคซีน ว่า รมว.สธ.ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวัคซีนได้ดีตรงประเด็น แต่มีหลายประเด็นที่ไม่กระจ่างชัด ซึ่งคนที่ควรตอบคำถามมากกว่า รมว.สธ. คือ นายกฯ และ ศบค. เพราะเรื่องวัคซีนดำเนินการและอาศัยวิสัยทัศน์ของนายกฯ ด้วย แต่ในการระบาดของโควิดนี้ สธ.และบุคลากรต้องเป็นหน่วยงานที่ทำงานหนักเพื่อตามแก้ปัญหาที่มาจากความผิดพลาดของหน่วยงานอื่น โดยเฉพาะหน่วยงานความมั่นคง รวมถึงรมว.สธ. ต้องเป็นหน้าไฟ ทั้งที่จริงคนที่ต้องรับผิดชอบในหลายเรื่องต้องเป็นนายกฯ และ ศบค.

**5.เรียกร้องเอาผิดร้านเหล้า**

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์สยามรัฐ

-เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ พร้อมแนวร่วม ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ให้เร่งตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย กรณี นร.หญิง 16 ปี ติดโควิด มีหมิ่นไลน์ไปร้านเหล้าแห่งหนึ่งใน จ.ตรัง จึงขอให้ ศบค. และรัฐบาลตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการสถานบันเทิง ผับ บาร์ รวมถึงตรวจสอบและเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง

**6.ตร.กักตัวหลังจับสาวติดโควิด**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-ที่ จ.ตาก บริเวณช่องทางธรรมชาติ บ.วังตะเคียนใต้ อ.แม่สอด จนท.ทหาร ตำรวจ คุ่มตัวชาวเมียนมา 2 คน คนไทย 5 คน ข้ามแม่น้ำเมยมาจากฝั่งเมียวดี เมียนมา นำตัวส่งตรวจหาเชื้อโควิด 19 พบสาวไทยติดเชื้อ 1 คน ส่งรักษาที่รพ.แม่สอด ทำให้ตำรวจประมาณ 30 นาย ที่อยู่รวมกับกลุ่มคนไทยที่ถูกจับกุมถูกส่งกักตัวทันที

**7.ติดเชื้อโควิดจากที่กักตัว**

สื่อที่นำเสนอ : facebook, Twitter

-“พิกลเท” นักร้องนักแสดง โพสต์ข้อความว่า พ่อเพื่อนเดินทางมาจากต่างประเทศ เข้ากักตัว 14 วัน นอนรวมกับคนอื่น ๆ ปรากฏว่าติดเชื้อโควิด 19 ที่ปอดจากที่กักตัว ได้รับการรักษาด้วยการให้กินยาพาราเซตามอลไปเรื่อยๆ ล่าสุดเสียชีวิตแล้ว ต่อมาระบุว่า กรมควบคุมโรคติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลแล้ว พร้อมชี้แจงว่า ความจริงเข้าห้องกักตัวแยกแต่มีรายละเอียดอื่นอีกมากที่ทำให้ติดเชื้อ ขอโทษที่สื่อสารให้เกิดความเข้าใจผิด

**8.เชื้อกลายพันธุ์ทำให้ประสิทธิภาพวัคซีนลดลง**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-บ.ไฟเซอร์ ประเทศสหรัฐฯ ที่พัฒนาวัคซีนร่วมกับ บ.ไบออนเทค ประเทศเยอรมนี เปิดเผยว่า จากข้อมูลเบื้องต้นพบวัคซีนต้านโควิด 19 ของบริษัทจะมีประสิทธิภาพลดลงเล็กน้อยเมื่อฉีดให้ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 กลายพันธุ์ B1351 จากแอฟริกาใต้

**9.จีนเริ่มใช้วิธีเก็บตัวอย่างเชื้อจากทวารหนัก**

สื่อที่นำเสนอ : ทวิตเตอร์

-ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @joe\_black317 ระบุ จีนเริ่มใช้วิธีเก็บตัวอย่างเชื้อจากทวารหนัก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการหาเชื้อ แต่ใช้เฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูงเท่านั้น ไม่นำไปใช้ตรวจในวงกว้างเพราะเป็นเทคนิคที่ไม่สะดวกเมื่อเทียบกับการ SWAB คอ

**สถานการณ์ในต่างประเทศ**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (แนวหน้า, คมชัดลึก, สำนักข่าวไทย, ผจก., ประชาชาติธุรกิจ, xinhua, js100, infoquest, worldometers)

-WHO ย้ำคนท้องไม่ควรฉีดวัคซีน... เวียดนาม พบผู้ติดเชื้อในท้องถิ่นครั้งแรกในรอบ 2 เดือน... ออสเตรเลีย จัดอันดับการตอบสนองต่อวิกฤตโควิด 19 ให้นิวซีแลนด์อยู่ในอันดับดีที่สุดในรอบ 2 เดือน... ไทย ไชปรัส รัสเซีย ฮ่องกง อิตาลี และกรีซ... ตุรกี ฉีดวัคซีนโคโรนาแวคจากจีนให้ประชาชนแล้วกว่า 1.5 ล้านคน... บังคลาเทศ จะฉีดวัคซีนให้แก่คนกรีกเกิดจำนวนมากภายในสิ้นเดือน ก.พ. ... ญี่ปุ่น สั่งซื้อวัคซีนจาก บ.แอสตราเซนเนกา 120 ล้านโดส... จีน ประกาศผู้เดินทางมาปักกิ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด และเลี่ยงการเดินทางออกนอกประเทศช่วงตรุษจีน... ฟิลิปปินส์ อนุมัติวัคซีนจาก บ.แอสตราเซนเนกา สำหรับใช้กรณีฉุกเฉิน... อินโดนีเซีย บุคลากรทางการแพทย์เสียชีวิตจากโควิดแล้ว 647 ราย

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 101,982,309 ราย ผู้เสียชีวิต 2,198,589 ราย และรักษาหายแล้ว 73,813,281 ราย

## ประเด็นข่าว

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

**ยกฟ้องคดีแพทย์ขายยาชูโดอีเฟดรีน**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการรายวัน

-ศาลอาญา อ่านคำพิพากษาคดี บ. ลำพูนรวมแพทย์ จก. และ ผศ.นพ.โชติ นิสูง กก.ผจก.บ. ลำพูนฯ กระทำผิด พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทฯ โดยสั่งชื้อยาชูโดอีเฟดรีนแล้วไม่นำมาเก็บไว้ในห้องยา รพ.ลำพูนรวมแพทย์ แต่นำไปเก็บไว้ที่บ้านพัก และจำหน่ายให้แก่โรงงาน/ร้านค้าต่างๆ จำนวน 42 ครั้ง รวม 954,000 เม็ด ศาลพิเคราะห์ยานหลักฐานแล้วเห็นว่า จำเลย นำสืบว่าสั่งชื้อชูโดอีเฟดรีนอย่างถูกต้อง โดยได้รับอนุญาตจาก อย. พยานหลักฐานโจทก์จึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะลงโทษจำเลยได้ พิพากษายกฟ้อง

**นโยบายกัญชา**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์สารพันปัญหาสาระน่ารู้

-มีผู้ใช้นามว่า วรวัฒน์ สายกัญ อยากรบว่าโครงการเกี่ยวกับกัญชามีคณะบุคคลในรัฐบาลนี้ได้เริ่มขายโครงการให้แก่นายทุนต่างชาติไปแล้ว หรือไม่ ฝ่ายค้านทราบหรือป่าวว่าโครงการที่เริ่มแรกอ้างเพื่อให้ประชาชนเป็นเจ้าของแท้จริงเมื่อปลดล็อคจาก ยาเสพติดได้แล้วมีคณะบุคคลดังกล่าวเบี้ยวประชาชนหรือไม่ โดยเฉพาะที่มีข่าวจะกำหนดโทษให้หนักกว่าเก่าถ้าหากใครปลูก ไม่ทราบว่าจะเพิ่มข้อหาอะไรไปบ้าง

เจ้าของคอลัมน์ ระบุว่า อยากรู้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสธ. รมว.สธ. และในฐานะหัวหน้าพรรคการเมืองที่ผลักดันเสนอแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติด ช่วยรายงานความคืบหน้าให้รับทราบเป็นระยะด้วยจะได้ไม่ถูกต่อว่าเป็นนโยบายขายฝัน

**โรคสมาธิสั้น**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคสมาธิสั้น พบได้ตั้งแต่เด็กอายุ 4-5 ปีขึ้นไป และพบได้มากถึงร้อยละ 5 ในเด็กวัยเรียน สำหรับสาเหตุของโรคสมาธิสั้นเกิดจากปัจจัยหลายอย่างร่วมกันโดยมีปัจจัยหลัก คือ 1. ปัจจัยทางชีวภาพ ได้แก่ ปัจจัยทางด้านพันธุกรรม ปัจจัยทางด้านระบบประสาท 2. ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดู ซึ่งทำให้เด็กมีอาการคล้ายโรคสมาธิสั้นมากขึ้น โดยการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ขาดระเบียบวินัย นอนดึกนอนน้อย และมีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และโทรทัศน์เป็นเวลานาน จะทำให้เด็กขาดทักษะสังคมและการสื่อสาร

-นพ.อดิศักดิ์ ภัตดาตั้ง ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯกล่าวเพิ่มเติมว่า วิธีสังเกตอาการของลูก หากพบอาการขาดสมาธิ ไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ชุกชนมากกว่าเด็กปกติ พูดจาไม่หยุด และหุนหัน พลันแล่น อาจเข้าข่ายโรคสมาธิสั้น ควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการรักษาอย่างถูกวิธี

**กัญชง**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวไทย, NEWTV, MThai, brandbuffet, thebangkokinsight)

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ตามที่นโยบายของรัฐบาลและ สธ. สนับสนุนให้ใช้ประโยชน์จากพืชกัญชง (Hemp) เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน โดยนายอนุทิน รมว.สธ. ได้ลงนามในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ.63 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 29 ม.ค.64 ทุกภาคส่วน ทั้งเกษตรกร ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป สามารถขออนุญาตปลูกได้ทุกวัตถุประสงค์ ตั้งแต่การค้า การแพทย์ การศึกษา วิจัย การใช้ตามวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม หรือผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง ซึ่งสามารถนำส่วนต่าง ๆ ของกัญชงไปแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภายใต้กฎกระทรวงฉบับนี้สามารถขออนุญาตส่งออกกัญชงได้ และภายใน 5 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ สามารถนำเข้าเมล็ดพันธุ์เพื่อนำมาปลูกได้อีกเช่นกัน โดยผู้ที่ต้องการขออนุญาตให้ยื่นคำขอ ณ สถานที่ปลูกที่ตั้งอยู่ หากอยู่ที่กรุงเทพฯ ให้ยื่นที่ อย. หากอยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นที่ สจ. ส่วนผู้ขอนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชง ให้ยื่นคำขอที่ อย. ในวันที่ 2 ก.พ.2564 อย. จะจัดอบรมทางออนไลน์ให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชง ในเรื่องกฎหมาย การยื่นคำขออนุญาตเกี่ยวกับกัญชง และการขออนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชง ผู้ที่สนใจสามารถรับชมทาง Facebook Live FDAThAI หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เบอร์ 0-2590-7771-3

**กฎหมายการแสดงฉลากเจลแอลกอฮอล์**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ( มติชน ) เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ )

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการอย. เผยว่า อย.ปรับปรุงกฎหมายการแสดงฉลากแอลกอฮอล์เจลโดยเฉพาะ กำหนดให้แสดงข้อมูลที่จำเป็นอย่างครบถ้วน โดยระบุข้อความ “เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ” แสดงปริมาณแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 โดยปริมาตร รวมถึงวัน เดือน ปีที่หมดอายุ เลขที่ใบรับจดทะเบียน และไม่แสดงข้อความหรือภาพที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งกฎหมายใหม่นี้มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค.63 ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 31ธ.ค.63 ต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ทันที ส่วนผู้ประกอบการที่จัดทำฉลากไว้ก่อนแล้ว สามารถใช้ฉลากเดิมต่อไปได้จนถึงวันที่ 28 มิ.ย.64

**เคนมผง**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ( มติชน ) เว็บไซต์ ( ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผจก. )

-ร.ต.ท.มงคล ชัยศิลป์ รอง สว.(สอบสวน) สน.ภาษีเจริญ รับแจ้งมีผู้เสพยาเกินขนาดเสียชีวิตภายในห้องพัก ศคิกานต์ต่อพาร์ทเมนต์ ซึ่งเป็นห้องพักของผู้ดูแลอาคาร พบศพ น.ส.ณัฐมน คำเมือง อายุ 42 ปี เสียชีวิตอยู่บนเตียงนอน คาดว่า มาจากการเสพยาเกินขนาด เนื่องจากมีอุปกรณ์เสพหลายชนิดตกอยู่ สามเฝ้าให้การว่า เคยมีประวัติแต่พาไปเลิกแล้ว ตำรวจรีบส่งหลักฐานและยาเสพติดที่เหลือไปตรวจสอบ เป็นยาเคนมผงที่กำลังระบาดหรือไม่

**ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโฆษณาเกินจริง**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ( มติชน,ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ข่าวสด ) เว็บไซต์ ( ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผก .  
 รายวัน360องศา, one31 )

-กมธ.สธ. สภาผู้แทนราษฎร จัดประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาสรรพคุณและผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งเกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท  
 ต่างๆ ที่จำหน่ายในท้องตลาด รวมถึงแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเชิญตัวแทนจากอย. สคบ. คณะบดีคณะการแพทย์แผนจีน ม.หัวเฉียวฯ สมาคมโรค  
 ไตแห่งประเทศไทย รวมถึง น.ส.พัชรศรี เบญจมาศ พิธีกรชื่อดังที่กำลังถูกดำเนินคดีข้อหาโฆษณาอาหารเสริมเกินจริง เข้ามาชี้แจงให้ข้อมูลในฐานะ  
 ผู้ประกอบการว่า เป็นการทำกินเองขายเอง รีวิวดตามประสบการณ์และความรู้สึก อ้างไม่รู้กฎหมายและประกาศ อย. ยืนยันเดินหน้าทำต่อและจะไม่ทำผิดซ้ำ

-นายนิติธร แก้วโต ทนายความ กล่าวเสริมว่า ยืนยันไม่มีเรื่องการหลอกลวงแน่นอน แต่ขาดความรอบคอบในการศึกษาข้อมูลกฎหมาย น.ส.พัชรศรี  
 ก็ยอมรับ และในส่วนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นที่มีคนใช้ที่บอกว่ากินแล้วหายจากโควิด 19 นั้น คงต้องไปนำลูกค้ายืนยันมาเป็นพยานเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงที่  
 เราพูดไปว่ามีเกิดขึ้นจริง เรื่องหมายเรียกนั้นยืนยันว่าจะไปตามหมายเรียก และคงไม่รอให้มีหมายเรียกครั้งที่ 2 เพราะจะเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหา  
 ก่อน โดยได้ประสานไว้หมดแล้ว

-พ.ต.อ.ชนันนันธ์ สารวัตรภัยแพศย์ รองผบก.ปคบ. กล่าวว่า เบื้องต้น น.ส.พัชรศรี ได้มีหนังสือแจ้งมายังพนักงานสอบสวน ขอเลื่อนการเข้าให้ปากคำ  
 และรับทราบข้อกล่าวหา ให้เหตุผลว่าติดภารกิจไปประชุมกับ กมธ.สาธารณสุข พนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. ได้พิจารณามีความเห็น  
 ออกหมายเรียกครั้งที่ 2 ให้มาพบในวันอังคารที่ 9 ก.พ. 64 เวลา 11.00 น. หากไม่มาพบพนักงานสอบสวนอีกก็จำเป็นต้องออกหมายจับต่อไป นอกจากนี้  
 กรณีของ น.ส.พัชรศรี อย.ยังได้ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวน บก.ปคบ.พิจารณาเอาผิดนักร้องชื่อดัง ที่โฆษณาผลิตภัณฑ์ถึงเข้า ซึ่งพนักงานสอบสวนกำลัง  
 ตรวจสอบหลักฐานที่ อย.รวบรวมส่งมา คาดว่าจะเรียกตัวมารับทราบข้อหาความผิดตาม พ.ร.บ.อาหารฯ มาตรา 40 และ 41 เช่นเดียวกับกรณีของ  
 น.ส.พัชรศรี รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับกรณีนักร้องชื่อดังนั้น หมายถึง นายประยงค์ บัวงาม หรือ “ยิ่งยง ยอดบัวงาม” นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ที่เป็นพิธีเซ็น  
 เตอร์ของผลิตภัณฑ์ถึงเข้ายี่ห้อหนึ่ง-